

กอน.ผวาน้ำตาลตั้งตัวคนไทยบริโภคฟุ้ง “เคาะเพิ่มโควตาอีก5แสนกระสอบ”

ผู้จัดการรายวัน360° – “กอน.” เคาะเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ(โควตา ก.) อีก 5 แสนกระสอบรวมเป็น 25 ล้านกระสอบ หลังพบยอดขายของโรงงานฟุ้งกระสอบหัวนึ่งตั้งตัวประกอบกับน้ำตาลทรายอุตสาหกรรมผลิตปีนี้จะต่ำกว่าที่คาดเหตุอ้อยเจอแล้งคาดปิดหีบจะได้เพียง 95-97 ล้านตัน จับตาแล้งจัดอ้อยต่อเริ่มตายฤดูหีบปี 59/60 อ้อยอาจตกต่ำหนักกว่าปีนี้

นายบุญถิ่น โดตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เมื่อเร็วๆ นี้ได้เห็นชอบปรับเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคภายในประเทศ(โควตาก.) จากเดิม 24.5 ล้านกระสอบเป็น 25 ล้านกระสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศที่ขณะนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะอากาศร้อน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวทำให้การบริโภคน้ำตาลสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณน้ำตาลทรายอุตสาห

การผลิตปี 2558/59 ค่อนข้างต่ำกว่าที่ประเมินไว้สำหรับการหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2558/59 เริ่มทยอยปิดหีบบ้างแล้วคาดว่าหีบได้หมดภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้โดยล่าสุดมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 86 ล้านตัน คาดว่าผลผลิตอ้อยปีนี้จะลดลงกว่าที่ประมาณการไว้ระดับ 109 ล้านตันเหลือที่ประมาณ 95-97 ล้านตันเท่านั้นเนื่องจากผลผลิตอ้อยต่อไร่ต่ำเพราะประสบปัญหาภัยแล้ง จากฤดูผลิตที่ผ่านมามีอ้อยเข้าหีบสูงถึง 106 ล้านตัน

นายธนวิทย์ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร้อ้อยเขต 7 กล่าวว่า การเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายโควตาก. ฤดูการผลิตปี 58/59 เป็น 25 ล้านกระสอบโดยเพิ่มอีก 5 แสนกระสอบนั้นเพราะป้องกันปัญหาการตั้งตัวที่ขณะนี้การบริโภคน้ำตาลในประเทศปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยพบว่าปริมาณการขายของโรงงานโดยรวมสูงถึง 12%

นายธีระชัย แส่นแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมปริมาณอ้อยเข้าหีบค่อนข้างน้อยกว่าที่คาดไว้โดยล่าสุดมีอ้อยเข้าหีบเพียง 86 กว่าล้านตันเพราะภาวะภัยแล้งก่อนหน้าทำให้อ้อยหลายพื้นที่ผลผลิตต่อไร่ต่ำมากจึงประเมินว่าอ้อยเข้าหีบฤดูผลิตปี 58/59 จะไม่ถึง 100 ล้านตันแน่นอนคาดว่าอยู่ระดับ 95-97 ล้านตันเท่านั้นและสิ่งที่น่ากังวลคือภัยแล้งที่กำลังเป็นปัญหาขณะนี้กระทบให้ปริมาณผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี 59/60 ยิ่งตกต่ำไปอีกโดยมองว่าอาจจะได้อ้อยมากที่สุดแค่ 80 ล้านตันเท่านั้น

“ขณะนี้อ้อยใหม่และอ้อยต่อเริ่มตายบ้างแล้ว เพราะสภาพแล้งที่ไม่มีน้ำหากปริมาณฝนไม่ตกภายใน 2-3 สัปดาห์จากนี้อ้อยจะยังประสบปัญหาหนักมากขึ้นและปริมาณอ้อยก็จะลดต่ำลงอย่างมากเพราะแล้งปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา” นายธีระชัยกล่าว.